



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

số 534

ngày 02 tháng 10 năm 2005

Tờ báo hằng tuần **ĐIỀN KHÍ PHẦN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Qui Không

Qui không chánh pháp duyên Trời độ
Thân khổ tâm mình tự bước vô
Qui hội tình người thành tâm độ
Hương thanh bền vững lập cơ đồ

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 16/08/2005 đến 22/08/2005

Copyright 2005 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Thực hành chánh pháp có hữu ích gì không?
- 2) Thực hành siêng năng có lợi ích gì không?
- 3) Minh đạo giúp đời có được không?
- 4) Đời đạo song tu tiến triển bằng cách nào?
- 5) Chuyển đến nơi nào?
- 6) Tu đến lúc nào mới hết tu?
- 7) Niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến lúc nào mới hết niệm?

<p>1) San Diego, 16-08-2005 0 <i>Hỏi: Thực hành chánh pháp có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa thực hành chánh pháp rất hữu ích cho tâm và thân</p> <p style="text-align: center;">Kệ: <i>Thân tâm an ổn trí phân hòa Giải tỏa phiền ưu tự xuất ra Duyên đạo tình đời khai trí hiển Qui nguyên thiên giác tự giải phiền</i></p>	<p>2) San Diego, 17-08-2005 7: 45 AM <i>Hỏi: Thực hành siêng năng có lợi ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa thực hành siêng năng rất hữu ích</p> <p style="text-align: center;">Kệ: <i>Thực hành duyên lành quý tận độ Trời ban thanh điển chuyển từ tâm Qui nguyên thanh nhẹ Trời ban phước Học hỏi vô cùng tự tiến xuyên</i></p>
<p>3) San Diego, 18-08-2005 7: 57 AM <i>Hỏi: Minh đạo giúp đời có được không?</i></p> <p>Đáp: Thừa minh đạo giúp đời thực tế hơn</p> <p style="text-align: center;">Kệ: <i>Đời đạo song tu tiến triển hoài Chuyển hóa thâm sâu quý tưởng Trời Khai triển vô cùng thanh tịnh tốt Qui nguyên thiên giác tự minh đường</i></p>	<p>4) San Diego, 19-08-2005 8 : 06AM <i>Hỏi : Đời đạo song tu tiến triển bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa đời đạo song tu đồng tiến triển</p> <p style="text-align: center;">Kệ: <i>Phát triển vô cùng tự tiến xuyên Thành tâm tu luyện do Trời Phật Pháp lý phân minh đường tiến xuất Thành tâm học hỏi chuyển đến nơi</i></p>
<p>5) San Diego, 20-08-2005 8: 30 AM <i>Hỏi: Chuyển đến nơi nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa chuyển đến mục đích</p> <p style="text-align: center;">Kệ: <i>Chuyển đến an vui thành tâm giải Duyên đẹp tâm lành xoay chuyển đến Cơ hội duyên lành trong gặp gỡ Khai thông đời đạo tiến từ giờ</i></p>	<p>6) San Diego, 21-08-2005 5: 41 AM <i>Hỏi: Tu đến lúc nào mới hết tu?</i></p> <p>Đáp : Thừa tu liên tục đến vô cùng tận</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Duyên lành đời đạo xét phân minh Rõ lẽ Trời ban tự cứu mình Giải nghiệp thân hành trong cuộc sống Thành tâm tu luyện tự phân tâm</i></p>
<p>7) San Diego, 22-08-2005 3 : 56 AM <i>Hỏi : Niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến lúc nào mới hết niệm?</i></p> <p>Đáp: Thừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật là niệm liên tục khi rảnh rỗi</p> <p style="text-align: center;">Kệ: <i>Thực hành niệm Phật sống an yên Giải tỏa uất khí khi động loạn Chuyển hóa thâm sâu đường trung đạo Bền tâm tu tiến giải tâm phiền</i></p>	

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

SỰ SÁNG SUỐT

Cho nên các bạn có rảnh co lười rãng kể rãng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật trên đỉnh đầu, Hà Đào Thành đó, ban đầu niệm dùng ý niệm, co lười rãng kể rãng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm rồi nó quen. Nhớ trung tim bộ đầu là nó thuộc về thường niệm. Thường niệm thì cái đầu các bạn sáng, sáng là vô biệt niệm, không có nghĩ gì nữa hết, thấy không? Nó thường trực sáng bộ đầu là các bạn thường niệm, nhưng mà chỉ tự giải cái sự tăm tối của mình rồi ảnh hưởng đưa mọi người tiến tới sự sáng suốt. Tới sáng suốt, cực sáng suốt đó là cái việc lớn, không phải việc nhỏ.

Khi mà các bạn là một người sáng suốt, thì cuộc đời của bạn ảnh hưởng được biết bao nhiêu người xung quanh bạn. Còn nói về phần thiêng liêng sáng suốt của vũ trụ, bạn thanh lọc được biết bao nhiêu trước điển trên bộ đầu, khu vực nào bạn đi đến là bạn có cơ hội thanh lọc hết, cái đó là cái quý giá biết bao nhiêu, mà mỗi người chúng ta đều như vậy, thì chúng ta cảm thấy sung sướng, và chúng ta làm được một sự đóng góp vĩ đại cho kẻ khuấy lấp cũng như là người hữu hình hai giới Vô Vi đồng tiền, chứ không có dị biệt nữa, mới là người tu, mới là người tự do, mới là người không động. Còn mỗi thứ mỗi chấp, mỗi thứ mỗi hờn giận, mỗi thứ mỗi này kia kia nọ làm sao tiến? Không có tiến bộ được là tại sao? Là tại ta tăm tối, ta có đèn, có dầu mà không biết tạo ra, không biết thắp, rồi để cho mình mờ mịt tăm tối, rồi tự đắc cho ta đây là hay, cho ta đây là giỏi, rồi phê bình lung tung, nhưng mà chưa biết phê bình mình. Cái đó là cái phàm ngã nó lên nó làm chủ rồi, cái chân ngã bị lu mờ, cái chân ngã không có tranh với cái phàm ngã, nhưng mà phàm ngã nó lên đến mức độ nào cao quá thì nó sẽ tiêu tan.

Cho nên nhiều bạn ngồi công phu nói: “Tại sao tôi làm pháp luân thết rồi một chấp tôi nghe nó nổ một cái đùng?” Cái đó là cái phàm ngã trực tánh nó tiêu tan, rồi nó mới đem cái sự sáng suốt cho bạn mình tâm kiên tánh. Lúc đó bạn mới thấy cái “TÔI”, bạn mới thấy Trời Đất, bạn mới thấy Cha Trời Đất Mẹ, bạn mới thấy tất cả cái gì... đều là chung hết, chứ không phải của riêng, rồi từ đó bạn mới giác, mới tránh cái tham lam nhỏ mọn, rồi bạn dồn trở lại cái đầu óc man rợ tham ô của bạn, từ từ bạn dồn nó, mỗi ngày bạn dồn nó một chút là nó phải giải.

Khi mà bạn đứng riêng rồi:

“Biên có lặng minh châu mới phát
Lòng cho riêng mới gọi là thần”.

Lúc đó cái thân của các bạn đứng riêng ra, rồi bạn dòm lấy bạn nói: “Mày tham, không được, không chấp nhận”. Bạn có thể không chế lấy bạn và hóa giải những sự tăm tối đó, tiến tới sự sáng suốt, cái giá trị đó ai cho bạn? Chính bạn cho bạn. Phải ý thức rõ bạn, phải nhìn nhận bạn là hạ trí bạn mới tu được, còn bạn cho là đại trí, thượng trí thì bạn không tu được đâu. Chưa chắc gì bạn thắng con muỗi được, chưa chắc gì bạn thắng con ruồi được, nói vậy thì bạn thấy bạn đâu có đại trí thấy không!

Khi mà lòng tham của bạn còn, bạn là người ô trược, bạn không phải người tu hành. Tham cái nhỏ mọn, tham cái không xứng đáng, đó là đem cái sự đau khổ cho bạn. Còn bạn tham lam trong sáng suốt là bạn cứu người. Hỏi tại sao tu còn tham? Cái gì kêu bằng tham sáng suốt? Thấy không? Tôi tham tu, tôi tham cái luồng điện, tôi tham cái sự sáng suốt vô cực vô biên không bao giờ tôi bỏ, tôi yêu mến sự sáng suốt, tôi là người đại tham, nhưng mà tham trong sáng suốt. Tham cái đạo chứ không phải tham cái đời, bạn thấy bạn sung sướng. Ai đưa bạn tới chỗ sung sướng? Ai đưa bạn tới chỗ hạnh phúc? Cũng do lòng tham, nhưng mà tham phải tham, hay là không phải tham đó thôi. À... bạn tham tới độ sáng suốt thì đâu còn tham nữa, còn bạn tham của thế gian nó có luật lệ đủ thứ hết, rồi trong đó nó gây cho bạn càng ngày càng tăm tối. Bữa nay tôi tham món đồ của bạn, mai tôi lấy đồng tiền đó tôi xài phí, tôi sung sướng cái miệng tôi, tôi sung sướng cái bao tử tôi, thì tôi bị cái khẩu nghiệp và cái vị nghiệp. Cái bao tử tôi nó hưởng quen rồi sau này không có nữa thì nó sẽ tham thêm. Khởi sự có một chút thôi, nhưng mà nó sẽ

tham triển miên. Cái tham đó nó sanh ra cái gì? Nó sanh ra cái tánh. Cái tánh sanh ra cái gì? Sanh ra cái bệnh. À... “bệnh do tánh sanh mà tướng do tâm phát”, cho nên cái tâm của bạn phải nghĩ về cái chuyện vị tha, vì tất cả mọi người.

THƠ

Vô thường

Trăm năm một kiếp chẳng dài lâu
Thoáng thấy xuân xanh đã bạc đầu
Sáng lo tranh đấu giành cuộc sống
Chiều đã nằm yên dưới mộ sâu
Của tiền danh lợi miên tạm cảnh
Nào có ai mang khỏi địa cầu
Hãy nhớ mau mau lo niệm phật
Tìm đường giải thoát kiếp sầu đau
Chớ để đến khi thân mục rã
Muốn về nguồn cội chẳng được đâu

Kính bái

Lê Thị Nhạn (Trụ sở xây dựng Vô Vi)
Santa Ana 13-1-2004

=====

On Thầy

Từ một điểm linh quang sáng chói
Chiếc một phần điện giới trong cha
Chuyển thân xuống cõi ta bà
Bụi hồng trần phủ nhạt nhòa chơn linh
Đã bao phen lên đênh biển cả
Bấy nhiêu lần chiếc lá giữa dòng
Nổi chìm bao trận cuồng phong
Biển trần cuồng xoáy thân trong ba đào
Trần phù khổ mau vào bờ giác
Bỉ ngạn kia Cha khát khao trông
Từng giờ phút khắc đợi mong
Dạ cha luống những cõi long héo hon
Kìa xa xa thuyền con một chiếc
Của Thầy Lương chẳng tiếc công lao
Ngược xuôi trên sóng ba đào
Thân già chẳng quảng gian lao nhọc nhằn
Khấp bốn biển Thầy Hằng có mặt
Chèo thuyền từ góp mặt muôn nơi
Đưa con bến giác trở về
Cùng Cha xum họp đời đời an vui

Kính bái

Lê Thị Nhạn (Trụ sở xây dựng Vô Vi)

=====

DIỄN QUANG HÀNH.

(Họa Vận Bài PHỔ QUANG và ẮN ÁC Ở LÀNH
của BÐ THANH HÙNG và THIÊN DŨNG)..

Đầu thai xuống thế khổ tử sinh,
Nhu đồ không lái nổi linh đình,
Cố gắng nương theo Thuyền Bát Nhã,
Dục lạc buông lung “tắm” khổ hình.
Chuyên luân Tam Bửu, hồi thượng đảnh,
Thường hành Lục Tự Di Đà kinh,
Thanh âm Thầy Tám thường nhắc nhở,
Đạt Pháp Vô Vi, thượng lộ vinh ./.

Kính Bái,

HUỆ TRÍ. (23-06-2005).

=====

ĐÊM BƯỚC CON ĐI.

Cứ mỗi lần đếm bước con đi,
Nhu thiếu trong con những điều gì ?
Vượt ngàn sông suối, tìm đường Đạo,
Chẳng biết đường dài lệ ướt mi.

Ban đầu tìm đến cửa Hữu Vi,
Tìm mãi, vẫn xa bước diệu kỳ,
Nhìn về “nẻo vắng”, người Tu tiên,
Không lẽ trong ta cứ ngồi lý.

Duyên Trời ấn định Pháp Vô Vi,
Dem Đạo rãi ban trong chu kỳ,
Hạ nguôn niên kỹ, hai mươi cuối,
Phổ hóa đạo đời, chỉnh trường quy.

Lớp cũ ra đi, lớp mới thi,
Bước đầu sáu tháng :an hạ chi,
Oản định hạ thừa an lục tặc,
Ngày sau phát triển, trung đường quy.

Trời sứt, trung thừa, Hiệp Tích ghi,
Vượt Thất Trùng La, đạt kịp thì.
Gắng chí, hành trình qua Trung Đạo,
An phận ngày đêm đạt khoa kỳ.

Tiền kiếp những ai muốn ra đi,
Tìm đạo, an đời, phấn tỉnh vì.
Trời Cha vạch lối: Hàng Linh Tử,
Sớm muộn cũng về đến Kinh Thi.

Nay con tìm được Pháp Vô Vi,
Kịp biết Trần gian nghiệp kéo trì,
Mê muội, giam mình trong luyện ái!
Nên đành gạt lệ, bước hồi quy.

Dấn bước ra đi, phải tự tri,
Siêng năng hành pháp suốt tứ thì,
Một phút buông lung đời trì kéo,
Đi đứng, nằm ngồi, khéo thực thi.

Vũ Môn Thượng Phẩm, vượt thủ tri,

Giang Khẩu xuyên khâu, Aãn Đường tùy.
Thượng Đình, Diễn Giới am tường Đạo,
Nê huồn, giải thoát, cứu khiêu ghi.

Hôm nay mây trắng dẫn trình quy,
Nhớ Pháp Trời ban, Tổ gọi đi,
Thầy nhắc :Hành trình không xa mấy,
Trò ơi ! “ Diễn Giới” bước hồi quy ./.

Kính Bái,

HUỆ TRÍ .(21-06-2005).

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Kính xin các bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho thân mẫu của bạn đạo Nguyễn Ngọc Huỳnh Hoa là Bà Đào Thị Tron, sinh vào ngày 24 tháng 10 năm 1924, mất ngày 30/9/05, tại nước Na Uy, bạn đạo Philadelphia xin chia buồn cùng gia quyến, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đạo trên thế giới Bạn đạo Philadelphia

2) Đạo hữu Phạm Thị Kim Hoanh, pháp danh Diệu Phước, sanh năm 1935, từ trần lúc 06h30' ngày 24-09-2005 (nhằm ngày 21 tháng 08 ÂL năm Ất Dậu), , tại Lê Minh Xuân, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. HCM, VN. Hưởng thọ 71 tuổi. Tang lễ được hỏa táng lúc 09h00 sáng ngày 26-09-2005 (nhằm ngày 23 tháng 08 ÂL năm Ất Dậu) tại lò thiêu Bình Hưng Hòa.

Kính mong quý đạo hữu 5 Châu hướng tâm cầu nguyện cho đạo hữu Kim Hoanh được siêu thăng tịnh độ. TĐ. Phú-Nhuận xin chân thành phân ưu và kính báo.

VN, ngày 25-09-2005.

BẠN ĐẠO VIẾT

Trí Huệ thân,

Đường tu tiến có muôn hình vạn trạng – mỗi người có một duyên nghiệp, căn cơ khác nhau; hoàn cảnh, phương tiện và phước họa cũng khác nên không thể xét đoán chung chung được, mà phải tùy theo từng cá nhân để nghiên cứu, sử sự.

Tôi mạn phép kể lại một câu chuyện ngày xưa của một đồng môn huynh đệ của chúng ta; đó là huynh D (người mà bạn vừa gặp ở quê nhà)

Huynh D. khoảng trên 10 năm về trước sống ở TĐ, gần nhà huynh Tư Ếch. Từng sát cánh với huynh Tư Ếch, huynh K (hiện giờ ở Hawaii) và huynh H (cháu Ông Tám) tạo thành một nhóm tu rất là vững vàng tại vùng Cư Xá TĐ. Sau đó vì hoàn cảnh gia đình thay đổi, người chị ruột bán nhà để xuất cảnh đi Mỹ, nên hai mẹ con huynh D. phải trở về quê nhà ở Quảng Ngãi sinh sống (vì hai người tạm trú chung nhà với người chị). Trước khi quyết định về lại quê hương, nơi chôn nhau cắt rún, huynh D. có đến thăm và trình bày sự việc của gia đình với Bác Sáu Lung và nhờ Bác giúp ý kiến. Bác Sáu khuyên huynh D. bằng mọi cách nên ở lại TP. HCM nếu muốn được dễ dàng tu học và tiến hóa, đừng nên về quê quá xa mà ân hận về sau này. Nhưng tiếc cho huynh D. đã không làm theo lời khuyên của Bác Sáu, và thế là kể từ đó, huynh D. đã gặp nhiều trở ngại trong đường tu học tại QN. Có nhiều lý do, nhưng theo vài ý kiến nhận xét thì một phần do chỗ huynh D. ở quá xa cách với bạn đồng tu, nên gần

như bị cô lập và đơn độc một mình; một phần khác là có lẽ do vùng đất nơi huynh ấy ở có quá nhiều luồng điển thiên liêng, ngũ hành quấy nhiễu nên rất khó công phu tu tiến và nhất là dễ bị dẫn dắt đi lạc ra khỏi quỹ đạo Vô Vi.

Có một lần sau khi về quê vài năm, huynh D. có vào thăm TP. HCM và bạn đạo thân quen, huynh có ghé thăm chúng tôi và cho biết hiện giờ huynh được khối điển Vô Vi hỗ trợ rất mạnh, mỗi lần tập trung là điển bộ đầu rút ào ào, nhiều khi muốn ngừng cũng không được (?). Khi huynh D. đến thăm Bác Sáu (lúc ấy Bác còn sống) và trình bày sự việc nêu trên, Bác Sáu đã cảnh báo cho biết đó là luồng điển tha lực của khối ngũ hành, do huynh D. vì ham mê ấn chứng lạ, thích thần thông nên bị tha lực bên ngoài khối khác gạt, và nếu tình trạng này kéo dài, huynh D. sẽ bị hộ nhập. Đã quá lâu chúng tôi không được gặp huynh D. nên không rõ đạo này huynh ấy ra sao. Hôm nay vì bạn thắc mắc có liên quan vấn đề tu tập nên tôi xin phép kể sơ để bạn tự nghiên ngẫm và suy xét cho kỹ càng trước mọi sự mới lạ mà bạn chứng nghiệm khi công phu!?

Về PLTC thì trong tiến trình tập luyện cũng có nhiều giai đoạn, chuyển biến theo công năng tu tập và thời gian:

1/. Lúc ban đầu bạn phải hít thở thật nhẹ nhàng, vừa sức lực và khả năng của mình, đừng ráng quá sức sẽ thành ra ép hơi, nén thở. Lúc này chỉ hít 6 hoặc khá hơn là 12 hơi mỗi lần tập.

2/. Khi hít thở đã tương đối thông sau một thời gian vài tháng hoặc có khi cả năm trời, bạn có thể hít thở mỗi lần tập là vài chục hơi (20, 30 -> 50 ...) hoặc hít thở cho đến khi nào mệt, hết còn hít thở được nữa thì ngừng. Vì hiện giờ hơi thở bạn đã tương đối thông, nhưng lực điển vẫn còn yếu nên 6, 12 hơi không đủ sức làm bạn tiến bộ nhanh được, vì vậy bạn hãy hít nhiều hơi để khai mở nhanh hơn... Tuy nhiên nên nhớ là bạn không được ráng sức, hoặc nín hơi đó nhé!

3/. Sau đó một thời gian lâu dài nữa, khi mà lúc công phu và hít thở bạn nghe điển tập trung và rút trên bộ đầu, tại Hà-đào-thành. Lúc bấy giờ bạn có thể hít mạnh tối đa cho đến khi nào không thể hít vào được nữa, tức là bị ngộp thì mới thở ra, vì luồng điển trong cơ tạng của bạn hiện giờ đã thông và đủ mạnh để đi lên bộ đầu, chứ không bị nghẹt và chạy bậy bạ, lung tung như lúc ban đầu nữa. Bạn có thể hít đến run bộ đầu (nhiều khi như điển muốn tung bạn lên khỏi sàn, hoặc bộ ván mà bạn đang ngồi hành pháp. Nhưng bạn phải luôn nhớ tập trung trí ý (tức tập trung điển) tại trung tâm Hà-đào-thành khi hít PLTC nhé! Đó là điều cơ bản quan trọng mà bạn không được quên!

Nếu như khi mới tập mà bạn hít ép hơi thở như trên thì bảo đảm là bạn sẽ bị... “Tẩu hỏa nhập ma”! vì bộ đầu chưa mở, luồng điển chưa thông nó sẽ bị nén xuống Hạ-đơn-điền, lâu ngày nó sẽ kích động dục, tạo cuồng dâm và phá tán sinh lực bạn rất nguy hiểm. Nhưng ở giai đoạn này thì bạn yên tâm, bởi luồng điển của bạn đã thông, biết rõ đường đi lối về nên không còn chạy lung tung, bậy bạ mà chỉ còn một hướng duy nhất là tung lên bộ đầu, đúng như câu ra lệnh của Chủ Nhân Ông là: “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu!” chỉ có mở đi lên, chứ không thể đi xuống hoặc chạy lung tung được!

4/. Trường hợp tiếp theo đây là bản thể bạn thực sự đã khai thông và thanh nhẹ lắm rồi, đám lục căn, lục trần và lũ gia dịch của bạn đã thuần thực công tác do Chủ Nhân Ông điều khiển, dạy bảo nên mỗi khi bạn khởi ý muốn hít thở PLTC là chúng sẽ tự động thừa

hành ngay. Cho nên, lúc này bạn hít mà như không hít, thở mà như không thở. Tự động bên trong cơ thể bạn nó làm việc, nhẹ nhàng và linh hoạt, không còn phải dùng sức lực nữa mà chỉ bằng ý lực hơi thở sẽ vận chuyển ra vào nhịp nhàng, thông suốt.

5/. Rồi đến một ngày nào đó, khi công lực đầy đủ, bạn sẽ phát hiện rằng mình đang hít thở ánh sáng, chứ không phải hít hơi như trước nay nữa. Và ánh sáng lại ra vào theo lối Hà-đào-thành, chứ không phải bằng đường mũi như bấy lâu nữa (nếu có hơi đi qua mũi thì cũng rất ít, rất khó thấy trừ phi bạn chú ý đến nó).

Đó là hành trình cơ bản mà bất cứ hành giả nào cũng trải qua khi tập luyện PLTC. Còn nếu tự nhiên mà mới vô giai đoạn 1, 2 hoặc 3 mà bạn thấy mình có thể hít thở bằng ý hoặc thấy mình hít ánh sáng thì bạn phải cẩn thận suy xét cho thật kỹ thành quả của mình, phải thành thật với chính mình để tìm ra, nhận ra sự thật, nếu sơ ý bạn sẽ vô tình tự gạt và sẽ bị tha lực thiêng liêng gạt mình.

Vài hàng chân tình trao đổi những kinh nghiệm tu học của bản thân, tôi mong bạn sẽ bình tâm suy xét và thực hành đúng để tiến hóa không ngừng.

Thân chào tái ngộ

THIÊN ĐĂNG
(T.Đ. Phú Nhuận)

Khóa Sống Chung Thiên TÂN NIÊN 2006
từ ngày 31/12/2005 đến ngày 2/1/2006.

V/V: Phương tiện di chuyển từ khách sạn Hyatt Regency Irvine đến hội trường La Mirada và đến Phước Lộc Thọ.

1) Bạn đạo tại địa phương vùng Little Saigon rất hân hoan được đón tiếp quý bạn đạo nơi xa về dự khóa sống chung Tân Niên và Chúc Thọ Đức Thầy. Khi đến vùng Orange County, xin các bạn lưu ý đáp máy bay đến phi trường John Wayne Airport. Nơi đây sẽ có free shuttle bus của khách sạn Hyatt đưa đón các bạn từ phi trường về khách sạn và ngược lại.

2) Trường hợp các bạn phải đáp xuống phi trường LAX, thì xin tự túc đón xe Super Shuttle tại phi trường với giá tiền là:
- người đầu tiên là : 32\$, người kế tiếp là: 9\$. Tối đa là: 7 người/một xe .
Các bạn có thể giữ chỗ trước qua: www.supershuttle.com

3) Về vấn đề di chuyển từ khách sạn đến hội trường La Mirada ngày 31/12/2005, và đưa đón quý bạn ra Little Saigon để dùng cơm trưa và chiều ngày 1/1/2006, các bạn cần phải ghi danh sớm với chị Kim Anh hay chị Trúc.

BTC vừa biết được giá tiền bus chuyên chở cho mỗi một người trong hai ngày sinh hoạt kể trên là: 30\$ US/1 người. Để thuận tiện cho việc dàn xếp bus đưa đón, khi các bạn đạo ghi danh cho khóa sống chung, xin nhớ cho biết nhu cầu chuyên chở, để BTC có thể dàn xếp xe bus đưa đón với lệ phí extra là: 30\$ US/1 người/2 ngày. Xin cảm tạ quý bạn đạo

Trân Trọng Kính Mời,
Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California và Vô Vi Multimedia Communication